

Số : 10/TB - TYT

Phú Lãm, ngày 16 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Đăng ký tiêm phòng vắc xin Sởi Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi

Sởi – Rubella là các bệnh truyền nhiễm thường gặp có thể gây dịch vào các dịp mùa đông – xuân – hè. Khi bị bệnh có các biểu hiện sốt, mệt mỏi, phát ban, nổi hạch, viêm long đường hô hấp, ho, sổ mũi... Bệnh có thể gây nên các biến chứng nguy hiểm như: viêm não, màng não, viêm phổi, viêm phổi nặng, viêm phổi kéo dài... Các trường hợp nặng có thể gây suy các tạng dẫn đến tử vong.

Bệnh do virus gây nên, không có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng có thể phòng chống rất hiệu quả bằng cách tiêm vắc xin phòng bệnh.

Theo nhận định của cơ quan y tế, mùa đông xuân năm 2018 – 2019 có thể có nguy cơ gia tăng số người mắc bệnh sởi – rubella, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Vì vậy cần phải tiêm phòng trước thời điểm mùa dịch để đạt được hiệu quả phòng chống dịch cao.

Thực hiện kế hoạch số 274/KH-UBND quận Hà Đông v/v triển khai chiến dịch tiêm bổ xung vắc xin sởi – rubella cho trẻ từ 1 – 5 tuổi; trạm y tế tất cả các phường trên địa bàn quận Hà Đông sẽ tổ chức tiêm phòng cho trẻ trên địa bàn. Đối tượng được tiêm phòng là trẻ từ 1 – 5 tuổi (sinh từ 01/01/2013 đến 30/09/2017) (Bao gồm cả các trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi, sởi - rubella, sởi – quai bị - rubella). Những trẻ không thuộc đối tượng tiêm phòng là những trẻ mới tiêm vắc xin sởi hoặc sởi – rubella hoặc sởi – quai bị - rubella hoặc vắc xin thủy đậu trong vòng 01 tháng tính đến ngày tổ chức tiêm phòng.

Thời gian tiêm phòng chia làm 2 đợt:

- **Đợt 1:** Tổ chức tiêm tại các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ từ ngày 26/11/2018 đến ngày 10/12/2018 cho các trẻ đi học.

- **Đợt 2:** Tổ chức tiêm tại trạm y tế ngày 11/12/2018 cho các trẻ không đi học.

Để nắm chắc số lượng trẻ cần tiêm, chuẩn bị đủ vắc xin, tổ chức thực hiện tiêm phòng đạt kết quả cao, trạm y tế Phú Lãm đề nghị các gia đình hoàn thành phiếu điều tra thông tin tiêm chủng của trẻ, nộp phiếu, đăng kí tiêm phòng tại các nhà trường mầm non (đối với trẻ đi học) hoặc tại trạm y tế Phú Lãm (đối với trẻ không đi học). Thời gian đăng kí từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018.

Đề nghị các nhà trường, các tổ dân phố, chung cư The – Vesta tuyên truyền, thông báo để các gia đình biết và đăng ký tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian góp phần làm giảm tỷ lệ mắc Sởi – Rubella.

Các vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ với Trạm y tế Phú Lãm hoặc bác sĩ Nguyễn Minh Trường – Trạm trưởng trạm y tế - Điện thoại: 0904.476.531./.

TM. Trạm y tế
Trạm trưởng


Nguyễn Minh Trường